



Lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh đấu tranh phân bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

# Phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh trên không gian mạng

Trước sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch bằng công nghệ thông tin, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thành lập lực lượng 47 với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Qua đó góp phần đặc lực phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tác động tiêu cực, tư tưởng xấu xâm nhập vào đơn vị; củng cố, giữ vững và xây dựng nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Lực lượng 47 được Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thành lập ở 2 cấp: Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Những thành viên được tuyển chọn tham gia là cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, am hiểu về thông tin

mạng, có kỹ năng viết tin, bài news gương người tốt, việc tốt. Trung tá Hà Văn Hằng, Phòng Chính trị, phụ trách lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng 47 luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp đấu tranh và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sử dụng công nghệ thông tin, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan, đơn vị do tỉnh và Quân khu tổ chức. Thành viên lực lượng 47 luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận thông tin, phản ánh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc chia sẻ thông tin, bình luận những thông tin tốt trên không gian mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Qua đó nâng cao cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ, định hướng tư tưởng và hành động cho bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch,

vững mạnh, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Với tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "xây để chống", "nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực", thông qua các nền tảng và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến như facebook, youtube, tiktok, zalo..., các trang "Vững tin theo Đảng", "Hương sen Việt", các nhóm "Văn minh sông Hồng", "Quê hương năm tấn", "Hoa hướng dương" của Bộ CHQS tỉnh và các nhóm dân quân tự vệ, dự bị động viên, cộng tác viên lực lượng 47 của Quân khu, ủy ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy... tham gia tương tác trực tiếp trên các trang, nhóm mạng xã hội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, định hướng dư luận xã

hội. Chú trọng đấu tranh phân bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý, bóc gỡ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Riêng trong năm 2022, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh đã tham gia chia sẻ và viết 1.855 tin, bài; bình luận gần 2,7 triệu tin, bài; đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung úy Nguyễn Thị Ngọc, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp, thời gian qua, lực lượng 47 Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương trong nhiệm

vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tòi và đồng đội đã có sáng kiến ứng dụng công cụ hỗ trợ trong tác chiến của lực lượng 47. Ứng dụng đã thử nghiệm thành công, hiện đã áp dụng thực tế tại đơn vị, giúp lực lượng chuyên môn nâng cao khả năng tác chiến trên không gian mạng, tiết kiệm thời gian, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch được lực lượng vũ trang tỉnh xác định là một trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương thời gian tiếp theo. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo chỉ đạo của cấp trên. Làm tốt công tác phát triển mạng lưới cộng tác viên trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo lực lượng 47 các cấp bám sát cơ sở, chủ động phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng để ngăn chặn kịp thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRỊNH CƯỜNG

## ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt kết quả toàn diện. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy từ khối đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo được chuyển biến tốt. Trong năm đã thành lập mới 4 chi bộ cơ sở, kết nạp được 205 đảng viên mới; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan; đã triển khai đảng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ, bước đầu đã khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt đảng...

Năm 2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, triển khai kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động, tập trung các nguồn lực tạo bước chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh, đưa các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

THU THỦY

## Gắn 2,2 tỷ đồng tiền quà trao cho đoàn viên, công nhân lao động

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2023.

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh có 51 công đoàn cơ sở với 34.994 đoàn viên. Năm 2022, đơn vị đã thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân bình an", trao 3.132 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Cùng với đó, tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; trao 300 suất quà với tổng số tiền hơn 247 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Năm 2023, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể"; thực hiện chương trình chăm lo cho đoàn viên công đoàn giai đoạn 2019 - 2023; nhân rộng các mô hình, thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp.

DUY TÙNG



Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung hỗ trợ gạo hàng tháng cho gia đình chị Phạm Thị Hoa.

# Những cân gạo nghĩa tình

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Thái Bình luôn chú trọng công tác cứu trợ thường xuyên nhằm chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn. Trong đó, hỗ trợ gạo hàng tháng là hoạt động mang tính nhân văn, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Gia đình chị Phạm Thị Hoa, tổ 11, phường Quang Trung là 1 trong 2 gia đình được Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ gạo hàng tháng. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn. Chồng mất sớm, bản thân chị Hoa bị bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Hiện chị sống cùng con trai trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát, trống trước hở sau. Điều khiến chị Hoa cảm thấy áy náy là trong suốt 5 năm qua, mỗi tháng chị đều được Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung hỗ trợ 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm. Chị xúc động chia sẻ: Tôi được Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ gạo từ năm 2017 đến nay. Đối với gia đình tôi, những cân gạo là nguồn động viên, khích lệ to lớn, giúp chúng tôi không phải lo chạy vạy từng bữa ăn.

Hơn 10 năm qua, đều đặn vào ngày 10 hàng tháng, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung lại đến tận nhà trao gạo cho các gia đình có

hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp được nhận gạo là hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, mồ côi, không còn khả năng lao động. Ông Vũ Tiến Thông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: Chúng tôi thường xuyên rà soát danh sách những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, bệnh tật trên địa bàn phường và sẽ chọn 2 - 3 hộ khó khăn nhất để bảo trợ gạo hàng tháng. Nếu qua một thời gian kinh tế của các hộ này tạm ổn, chúng tôi sẽ chuyển qua hỗ trợ các hộ khó khăn khác. Hiện nay Hội Chữ thập đỏ phường đang duy trì bảo trợ gạo hàng tháng cho 2 gia đình.

Với mục đích giúp đỡ các gia đình khó khăn có gạo ăn hàng ngày, ngoài việc trích quỹ nhân đạo để mua tặng gạo, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố còn tổ chức kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và cá nhân có lòng hảo tâm tham gia giúp đỡ, ủng hộ. Bà Vũ Thị Thủy, tổ 16, phường Quang Trung là người đã đóng hành với Hội Chữ thập đỏ phường nhiều năm qua để thực hiện việc hỗ trợ gạo thường xuyên cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2022, bà đã ủng hộ 6 tạ gạo để hỗ trợ cho các gia đình được Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung bảo trợ gạo hàng tháng. Bà Thủy chia sẻ: Tôi cảm

thấy rất vui vì việc làm của mình đã góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cuộc sống ấm no. Tôi mong muốn các mạnh thường quân hãy chung tay cùng các cấp hội chữ thập đỏ để ngày càng có nhiều người nghèo được nhận gạo.

Hiện nay, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ gạo thường xuyên cho 91 địa chỉ nhân đạo với 10kg gạo/tháng/gia đình, trong đó Hội Chữ thập đỏ thành phố duy trì 28 địa chỉ; hội chữ thập đỏ các xã, phường duy trì 48 địa chỉ; đội tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố duy trì 15 địa chỉ. Ông Bùi Huy Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: Hỗ trợ gạo hàng tháng là hoạt động nhân đạo giúp nhiều hộ nghèo với bớt khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để hoạt động này được duy trì lâu dài, bền vững và ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố phấn đấu có hơn 100 địa chỉ được nhận gạo hàng tháng.

THU HOAI

### Đưa siêu âm về làng

Siêu âm là kỹ thuật thường gặp ở các cơ sở y tế tuyến trên. Bởi đây là kỹ thuật không phải trạm y tế cơ sở nào cũng có thể thực hiện được. Thực tế hiện nay, rất ít trạm y tế trong tỉnh có thể thực hiện dịch vụ kỹ thuật này vì nơi được đầu tư máy móc thì lại không có nhân lực thực hiện và ngược lại. Thế nhưng, từ năm 2007 đến nay, siêu âm đã trở thành dịch vụ kỹ thuật thường quy của Trạm Y tế xã Thụy Phong. Với chuyên ngành đào tạo, bác sĩ Trần Khánh Toàn là người trực tiếp siêu âm cho người bệnh. Đến nay, bác sĩ Toàn không thể nhớ hết được tổng số lượt người bệnh siêu âm tại Trạm bởi không chỉ có bệnh nhân tại địa phương mà còn nhiều người ở các xã, thậm chí huyện khác sang khám, siêu âm.

Bác sĩ Toàn chia sẻ: Trước đây khi mới có máy siêu âm, số lượng người đến khám bệnh, siêu âm rất đông. Đến nay, khi nhiều phòng khám tư nhân ra đời thì số lượng người siêu âm có giảm. Trung bình mỗi tháng có hơn 300 bệnh nhân siêu âm tại Trạm. Việc được đầu tư máy siêu âm từ nguồn xã hội hóa đã giúp cán bộ, nhân viên của Trạm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân. Nhờ siêu âm, nhiều ca bệnh nặng, bệnh khó được xử lý kịp thời như: chửa ngoài tử cung, sa dây rau, phát hiện khối u... Cụ thể, trong năm 2022, qua siêu âm chúng tôi phát hiện bệnh nhân nữ chửa ngoài tử cung vỡ và lập tức xin chỉ viện, thực hiện phẫu thuật ngay tại Trạm Y tế xã. Nếu không có siêu âm, việc vận chuyển bệnh nhân ngay lên tuyến trên rất nguy hiểm, có thể xảy ra hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, cũng nhờ siêu âm đã phát hiện một thai phụ sa dây rau khi đến siêu âm tại Trạm. Sau đó tôi yêu cầu bệnh nhân thay đổi tư thế nằm, nằm dốc đầu trong quá trình chuyển cấp cứu lên bệnh viện tuyến trên. Bởi nếu thai nhi sẽ chèn dây rau có thể khiến bé tử vong. Hiệu quả của việc siêu âm đã giúp nhiều bệnh nhân có thể điều trị ngay tại y tế cơ sở mà không phải lên tuyến trên, tiết kiệm thời gian, chi phí hoặc sớm phát hiện

# Trạm trưởng tận tâm với nghề

Tận tâm, trách nhiệm với nghề - đó là nhận xét của nhiều người về bác sĩ Trần Khánh Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Phong (Thái Thụy). *Ấu hiếu sức khỏe là vốn quý của con người, bác sĩ Toàn luôn nỗ lực để bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất ngay khi đến Trạm.*

bệnh nặng, chuyển tuyến trên kịp thời.

### Nhiệt tình, trách nhiệm với người bệnh, đồng nghiệp

Gắn bó với Trạm Y tế xã từ năm 1987, bác sĩ Trần Khánh Toàn đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Trước đây, cơ sở vật chất của Trạm chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ, chật hẹp, trang thiết bị thiếu thốn, xi lanh thủy tinh phải luộc hàng ngày bằng bếp rơm để khử trùng, có thời điểm nhân lực chỉ 2 cán bộ làm việc... Song, tình yêu nghề đã giúp bác sĩ Toàn vượt lên tất cả. Đảm nhiệm vị trí Trạm trưởng từ năm 1998, bác sĩ Toàn luôn tâm niệm phục vụ bệnh nhân nhanh nhất với trang thiết bị tốt nhất ngay tại cơ sở; tiếp

đón hòa nhã, ân cần, chu đáo; khám bệnh toàn diện, không bỏ sót triệu chứng; điều trị đúng phác đồ. Do đó, bác sĩ Toàn và cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thụy Phong được nhiều người dân tin tưởng, yêu mến. Số lượt người khám chữa bệnh tại Trạm ngày càng tăng. Từ năm 2019 đến nay, số lượt người đến khám chữa bệnh tại Trạm đều đạt từ 9.000 - 10.000 lượt người/năm. Ông Bùi Văn Hộ, thôn Đông Hồ, xã Thụy Phong cho biết: Tôi thường xuyên đến Trạm Y tế xã khám chữa bệnh. Đến đây, tôi được các bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là bác sĩ Toàn khám, điều trị rất nhiệt tình, chu đáo. Sự tận thiện, trách nhiệm của các bác sĩ giúp người bệnh chúng tôi thoải mái tinh thần, yên tâm điều trị.

Điều dưỡng Đỗ Thị Dân, Trạm Y tế xã Thụy Phong chia sẻ: Với tôi, bác sĩ Toàn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người thầy nhiệt tình, trách nhiệm. Khi mới vào công tác tại Trạm, tôi luôn được bác sĩ Toàn hướng dẫn, chỉ bảo về chuyên môn. Sự gần gũi, thân thiện và tận tình của bác sĩ đã giúp cán bộ trẻ như tôi học hỏi, tích lũy được kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, bác sĩ Trần Khánh Toàn cùng các cán bộ, nhân viên y tế của Trạm đã làm tốt công tác y tế dự phòng, trong đó có phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, thực hiện hiệu quả các mục tiêu như nâng cao kiến thức sức khỏe cho người bệnh, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Với những kết quả đạt được, bác sĩ Trần Khánh Toàn vinh dự được nhận nhiều phần thưởng, giấy khen của Bộ Y tế và của các cấp, các ngành.

Dù thời gian công tác không còn dài song bác sĩ Trần Khánh Toàn vẫn mong muốn có thể thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. "Khi nghỉ hưu có thể tôi sẽ khám bệnh miễn phí cho nhân dân" - bác sĩ Toàn chia sẻ.

HOÀNG LANH



Bác sĩ Trần Khánh Toàn siêu âm cho người bệnh.